

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราชูปถัมภ์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์

ข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)		
๑. แนวทางการปฏิบัติราชการ	<p>๑) ขอให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตระหนักและสำนึกอยู่เสมอว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชน สวมเครื่องแบบข้าราชการ (สี kaki) ซึ่งมีตราครุฑบนหมวกและเข็มขัด มีตราราชสีห์ที่ปกคอเสื้อ มีแพรแถบเข็มที่ระลึกฯ และป้ายชื่อที่หน้าอกเสื้อ โดยสี kaki ก็ถือเป็นสีของแผ่นดิน แสดงถึงหน้าที่ในการดูแลประชาชน รวมทั้งขอให้ตระหนักอยู่เสมอว่าเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการลดลงทุกวัน จึงขอให้เร่งทำความดีโดยการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างเต็มที่</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน้อมนำหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปฏิบัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ว่า “ต้องรองเท้าสีก่อนกางเกงขาต” โดยต้องลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา เพื่อให้รู้จักคน รู้จักพื้นที่</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้การสนับสนุนของหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้สร้างทีมระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และภาคสื่อมวลชน เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในสังคม โดยให้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ ๗ ภาคีเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับแนวคิด “งานใหญ่น้อยจะสำเร็จได้ คนในสังคมต้องพร้อมเพียงกัน ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้น” ซึ่งความร่วมมือภายใต้ ๗ ภาคีเครือข่ายจะช่วยลดจุดอ่อนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในพื้นที่ ทำให้สามารถสานงานต่องานเดิมและสร้างงานใหม่ในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของคนในสังคม</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>
๒. การกล่าวถึงพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑) ขอให้ทุกหน่วยงานใช้ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในการเขียนหรือการกล่าวถึงพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนอาจกล่าวพระปรมาภิไธยหรือใช้วาระรัชกาลที่ตามด้วยเลขลำดับรัชกาลต่อท้าย	ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด
๓. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑) ขอให้สำนักนโยบายและแผน สป. จัดส่งข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำของจังหวัดให้ผู้ตรวจราชการ	สนผ.สป./ สตร.สป./ ทุกกรม/ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาน้ำ</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมทุกกรม โดยจัดทำข้อมูลจำแนกเป็นรายจังหวัด ประกอบด้วย (๑) รายละเอียดของโครงการ และ (๒) ภาพรวมความสำเร็จของโครงการ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรมทุกกรมใช้ในตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาน้ำของจังหวัดเป็นวาระแรกในการตรวจราชการ โดยขอให้กระจายการตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำไม่ให้ซ้ำพื้นที่กัน</p> <p>๒) ในการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ขอให้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาน้ำของจังหวัดด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันถึงความสำเร็จและความยั่งยืนในการดำเนินการ เช่น คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้กับแหล่งน้ำมีความรัก ความหวงแหน และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืน</p> <p>๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาน้ำ โดยจัดหาแหล่งน้ำเพื่อดำเนินกิจกรรมแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติม จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นการทำความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอให้แจ้งชื่อแหล่งน้ำแห่งใหม่ให้สำนักนโยบายและแผน สป. ทราบ ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๖</p>	<p>๑) กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑) ขอให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วน ร่วมกันสวมใส่ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ โดยไม่กำหนดสีผ้า เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากจังหวัดใดที่กำหนดสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตรงกับวันพฤหัสบดี ขอให้เปลี่ยนวันสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นวันอื่นแทน ซึ่งรวมแล้วจะมีการสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อย ๓ วันต่อสัปดาห์</p> <p>๑.๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยกำหนด</p>	<p>พช./กก.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ดำเนินกิจกรรม/โครงการในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งข้อมูลกิจกรรม/โครงการ ให้สำนักนโยบายและแผน สป. รวบรวมต่อไป	
๕. การเสริมสร้าง ความมั่นคงในการ ดำรงชีวิตของ ประชาชน	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่อาจกลับมาแพร่ระบาดอีก และสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยผนึกกำลังร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนโรงเรียนน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เช่น โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ซึ่งมีตัวอย่างความสำเร็จในพื้นที่ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน และทำให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมทั้งขอให้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมวันดินโลก การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว การจัดทำ แผนที่ภูมิสังคม เป็นต้น โดยถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
๖. การขับเคลื่อน โครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน	<p>๑) กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง ๘๗๘ อำเภอ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญ เอาใจใส่ และติดตามให้นายอำเภอ ทั้ง ๘๗๘ คน สร้างทีมอำเภอ ทีมตำบล และทีมหมู่บ้าน ร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ตามแนวทางของกรมการปกครองและที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (รองศาสตราจารย์ วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชฐ โสวิทยสกุล) รวมทั้งกำชับนายอำเภอ ในฐานะนายกรัฐมนตรีนองคำเมือง ปลัดอำเภอในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนองคำเมือง และหน่วยงานในอำเภอในฐานะรัฐมนตรีของอำเภอ ให้ความสำคัญกับทีมงานในพื้นที่ อาทิ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หมอเดินอาสา ผู้นำอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ทั้งนี้ ขอให้มีการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รู้ทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความสะดวกได้อย่างทัน่วงที</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>
๗. การป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตามแนวปฏิบัติที่กรมการปกครองกำหนดได้ทันทีในระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อป้องกันไม่ให้</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไปก่อเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ อันจะสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดหาสถานที่เพื่อใช้สำหรับการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด โดยต้องกำหนดให้มีสถานที่บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่ง ทั้งนี้ อาจพิจารณาใช้สถานที่ เช่น วัด โรงเรียน หรือสถานที่ที่ไม่มีการใช้งาน เป็นต้น ในการดำเนินการ</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการในสถานที่บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้ครบถ้วนในแต่ละด้าน อาทิ</p> <p>๓.๑) ด้านสาธารณสุข โดยจัดให้มีแพทย์ประจำอำเภอ หรือแพทย์ประจำสถานที่ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบำบัดฟื้นฟู</p> <p>๓.๒) ด้านสันตนาการ โดยจัดให้มีผู้นำการฝึกกระเปาะวินัย และการออกกำลังกายให้กับผู้รับการบำบัดฟื้นฟู</p> <p>๓.๓) ด้านอาชีพ โดยจัดให้มีผู้นำการฝึกอาชีพ ซึ่งขอให้เน้นอาชีพที่ผู้รับการบำบัดฟื้นฟูสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองและทำให้มีความมั่นคงทางอาหาร เช่น ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ทำอาหาร เป็นต้น โดยสามารถร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน ในการดำเนินการ</p> <p>๓.๔) ด้านศาสนา โดยจัดให้มีผู้นำทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ ไต่อาหาม เป็นต้น เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้รับการบำบัดฟื้นฟู</p> <p>๓.๕) ด้านอาหาร โดยจัดให้มีแม่ครัวประกอบอาหารให้ผู้รับการบำบัดฟื้นฟู</p> <p>๓.๖) ด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีชุดรักษาความปลอดภัย เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น เพื่อดูแลสถานที่บำบัดฟื้นฟูให้เรียบร้อย</p> <p>๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีหน่วยจิตวิทยามวลชนเพื่อให้กำลังใจผู้รับการบำบัดฟื้นฟู รวมถึงปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์กับครอบครัวผู้รับการบำบัดฟื้นฟู ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับทราบสาเหตุในการติดยาเสพติด และเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ โดยจัดให้มีกลไกดังกล่าวทุกระดับในพื้นที่ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ</p> <p>๕) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการบูรณาการความร่วมมือกับครูอาจารย์ ทั้งในภาคราชการ ภาคเอกชน และการศึกษานอกระบบ รมรณงค์ให้นักเรียน นักศึกษา เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติดและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ ขอให้ให้นำแนวทางเพื่อนช่วยเพื่อนตามโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้ในการดำเนินการ</p> <p>๖) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดให้เป็นปัจจุบัน พร้อมดำเนินการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดทุกสัปดาห์ โดยมีป้องกันจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ และมีภาคีเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในพื้นที่เข้าร่วม แล้วรายงานให้กรมการปกครองทราบ รวมทั้งขอให้นายอำเภอดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกับจังหวัด โดยอาจพิจารณานำเรื่องปัญหาอาชญากรรมรวมเข้าไปในการประชุมด้วย	
๘. การดำเนินการในส่วนของการชำระภาษีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด	๑) ขอให้กองการเจ้าหน้าที่ สป. เร่งประสานนำรายชื่อผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป	กจ.สป.
๙. การประดับตกแต่งไฟฟ้าภายในกระทรวงมหาดไทยและบริเวณโดยรอบ	๑) ขอให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการประดับตกแต่งไฟฟ้าภายในกระทรวงมหาดไทยและบริเวณโดยรอบให้มีความสว่างและสวยงามในเวลาากลางคืน	กพท.
อริบตีกรรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)		
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามข้อมูลที่ได้ดำเนินการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re X-ray) ในพื้นที่จังหวัดอย่างเร่งด่วน โดยดำเนินการผ่านกลไกศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ในการอบรมและฝึกอาชีพเพื่อบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจและพฤติกรรม รวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นอีก โดยจะดำเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด ๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจและยืนยันสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไป	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>
๒. การจัดกิจกรรมวันดินโลก World Soil Day ปี ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย	๑) กรมการปกครองได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดกิจกรรมวันดินโลก World Soil Day ปี ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย โดยมีแนวคิดหลักวันดินโลกประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้อำนาจ “Soil : Where the food begins อาหารก่อนกำเนิด เกิดจากดิน” และมีหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลกปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทย ว่า “Great food from Good soil for better life awareness week ดินดี อาหารดี สุขภาพดี	<p>ปค./กยป.มท./ สตร.สป./สน.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ชีวิตมีสุข” โดยจะดำเนินกิจกรรมในทุกอำเภอ ทั้งนี้ จะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งกำหนดจัดกิจกรรมวันดินโลกทั่วประเทศในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตลอดจนกำหนดจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑) ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก World Soil Day ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด และมอบหมายให้นายอำเภอขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมในระดับอำเภอ</p> <p>๒.๒) จัดให้มีโลโก้ World Soil Day ปรากฏในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการรวมทั้งโลโก้ของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ โลโก้ ๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย โลโก้ Change for Good และโลโก้มหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข</p> <p>๒.๓) ขับเคลื่อนสิ่งที่จะต้องดำเนินการ (Must have) ประกอบด้วย</p> <p>(๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งในรูปแบบ Online และ Offline</p> <p>(๒) จัดทำข้อมูลใน ๒ รูปแบบ ได้แก่</p> <p>(๒.๑) Compulsory Data ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ข้อมูลเชิงสถิติของการประชาสัมพันธ์การสื่อสาร การสรุปผลการดำเนินกิจกรรมและความสำเร็จของการจัดกิจกรรม</p> <p>(๒.๒) Visualize Data ประกอบด้วย ภาพถ่าย (Must Have) วิดีโอ/คลิปการดำเนินกิจกรรม ซึ่งปรากฏโลโก้ของวันดินโลกอย่างชัดเจน</p> <p>๓) ขับเคลื่อนสิ่งที่จะต้องดำเนินการ (Must Carry) ประกอบด้วย</p> <p>๓.๑) ขอให้ผู้นำโลโก้วันดินโลกไปต่อยอด เช่น การทำเสื้อเพื่อรณรงค์ กระเป๋าเสื่อผ้า การทำป้าย Roll up/Backdrop บนเวที เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีการนำโลโก้แสดงให้เห็นในงานโดยเฉพาะวันที่มีการประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินงาน (๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) และกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นวันหลักในการดำเนินงาน</p> <p>๓.๒) ขอให้มีการติด Hashtag (#) ในการจัดงาน ดังนี้ #worldsoilday #worldsoilday2022 #FAO #Where the food begins #Great food good soil for better life #moi2022 #changeforgood #มหาดไทย บำบัดทุกข์บำรุงสุข</p> <p>๓.๓) อำเภออาจพิจารณาจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) การประชุม เสวนา หรือบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการหรือเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ</p> <p>(๒) การเดินขบวนรณรงค์ ส่งเสริม เกี่ยวกับหัวข้อที่จัดงาน</p> <p>(๓) การจัดนิทรรศการ</p> <p>(๔) การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร</p> <p>(๕) การประกวดแข่งขันต่าง ๆ</p>	<p>ปก./กยป.มท./ สตร.สป./สน.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>ปก./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>(๖) การจัด workshop DIY (Do It Yourself) ทำของใช้ของที่ระลึกที่มีดินเป็นส่วนประกอบ</p> <p>(๗) การพาสำรวจแปลงสาธิต การจัดกิจกรรมในพื้นที่จริงที่มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับดินอันเป็นที่ยอมรับ</p> <p>(๘) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ความสำคัญของวันดินโลกผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ทั้ง Online และ Offline</p> <p>๔) ขอให้ประสานการดำเนินงานกับกรมการพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สำหรับรายละเอียดในการดำเนินงาน กรมการปกครองจะแจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลกทั้งนี้ จังหวัดสามารถดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้น เช่น การกำจัดวัชพืช การบริหารจัดการน้ำ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นต้น ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการดิน อาทิ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการกำจัดวัชพืช บริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินการ เช่น ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เป็นต้น</p> <p>๒) ขอให้มีการปรับป้ายงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยใช้โลโก้ของ World Soil 2022 และปรับภาพพืชผักให้เป็นผักสวนครัวของไทย</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การดำเนินการแก้ไขปัญหาคความยากจนในระบบ ThaiQM</p>	<p>๑) ข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนในระบบ ThaiQM ในภาพรวมของประเทศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พบว่ามีครัวเรือนที่มีปัญหา จำนวน ๓,๘๑๐,๔๖๖ ครัวเรือน ได้รับการแก้ไขปัญหมาแล้ว จำนวน ๒,๓๑๓,๐๙๓ ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ ๖๐.๗๐ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพบว่ายังคงมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ในพื้นที่</p> <p>๒) กรมการปกครองได้มีข้อสั่งการให้นายอำเภอเร่งรัดการแก้ไขปัญหาคความยากจนในระบบ ThaiQM ดังนี้</p> <p>๒.๑) ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาคความยากจนให้กับประชาชนตามที่ได้มีการสำรวจไว้ โดยใช้เมนูแก้จนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นแนวทางหรืออาจใช้แนวทางอื่น ๆ ในพื้นที่</p> <p>๒.๒) ขอให้พิจารณาจัดลำดับความเร่งด่วนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาคความยากจน</p> <p>๒.๓) ขอให้ใช้กลไกศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) เป็นกลไกหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ</p> <p>๒.๔) ขอให้บันทึกผลการแก้ไขปัญหาคความยากจนในระบบ ThaiQM ของกรมการปกครองและขอให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการแก้ไขปัญหาคความยากจนผ่านสื่อต่าง ๆ</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๕) ขอให้ตรวจสอบความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา โดยหากเกินศักยภาพของพื้นที่ขอให้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อบุรณาการแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>๒.๖) ขอให้กำกับดูแลการบันทึกข้อมูลในระบบ ThaiQM ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒.๗) ขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทางระบบสารสนเทศที่กำหนด</p>	
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)		
๑. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจ่ายเงิน การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕	<p>๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจ่ายเงินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบกลาง) ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้มีการประชุมชี้แจงจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป</p>	<p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
๒. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	<p>๑) ในช่วงระยะเวลา ๙ เดือน ที่ผ่านมาของปี ๒๕๖๕ พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเกินค่าเป้าหมายที่กำหนด เข้มงวดและเพิ่มมาตรการในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยกวดขันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น หมู่บ้าน และชุมชน อาทิ การให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การเข้มงวดไม่ให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับรถ</p> <p>๒) คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติให้วันที่ ๒๑ มกราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน โดยจะเริ่มต้นในปี ๒๕๖๖ จึงขอให้จังหวัดเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว</p> <p>๓) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกับกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานดำเนินการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยละ ๑๐๐ โดยกำหนดให้มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการภายใต้พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้</p> <p>๓.๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการประจำจังหวัด</p> <p>๓.๒) กรมการปกครอง รับผิดชอบพื้นที่บริเวณที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง</p> <p>๓.๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบพื้นที่บริเวณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p> <p>ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้แจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป</p>	<p>ปภ./ปค./สส./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ปค./สส./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมมาตรการเฝ้าระวังอุทกภัยในช่วงวันที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำรวมทั้งขอให้เข้มงวดในการห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งเมื่อมีประกาศแจ้งเตือน	ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย
๔. การแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ	๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเกี่ยวกับข้อสั่งการด้านสาธารณสุขของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบข้อมูล ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ๑) ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีระบบในการนำเรียนข้อราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน	ปภ./ ทุกจังหวัด ทุกจังหวัด
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)		
๑. แอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” (ระยะที่ ๑)	๑) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” (ระยะที่ ๑) ซึ่งสามารถใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และจะพัฒนาการให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือในระยะต่อไป ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดติดตามโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการนำเข้าสู่ข้อมูลให้เรียบร้อย	ยผ./ ทุกจังหวัด
๒. การสำรวจความเสียหายภายหลังการเกิดอุทกภัย	๑) การสำรวจความเสียหายภายหลังการเกิดอุทกภัย แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑.๑) การสำรวจความเสียหายของที่อยู่อาศัย โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รวบรวมเครือข่ายบุคลากรด้านช่าง เช่น ครู/อาจารย์ด้านช่างนักเรียน/นักศึกษาด้านช่าง ผู้รับจ้างที่มีบุคลากรด้านช่าง เป็นต้น เพื่อช่วยสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ โดยพื้นที่ที่มีการร้องขอความช่วยเหลือซึ่งเกินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการดำเนินการแล้วร้อยละ ๖๐ - ๗๐ ๑.๒) การสำรวจข้อมูลสภาพพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและความชำรุดเสียหายของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งติดตามการดำเนินการสำรวจความเสียหายและรายงานให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณดำเนินการซ่อมแซมต่อไป	ยผ./ ทุกจังหวัด
๓. การจัดทำแผนที่ภูมิสังคม (GEO - Social Mapping)	๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน โดยการจัดทำแผนที่ภูมิสังคม (GEO - Social Mapping) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ข้อมูลการจัดการน้ำ ข้อมูลด้านสังคม เป็นต้น โดยแผนที่ภูมิสังคมถือเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การบริหารจัดการในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะมีส่วนร่วมในการบูรณาการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โคนง นา หัวคันนาทองคำ ผายชะลอน้ำ แก้มลิง ฯลฯ ในการดำเนินการภายใต้ผังภูมิสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจาก “พื้นที่เป็นคนคิดเอง” เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยกรมโยธาธิการและ	ยผ./ ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ผังเมืองจะมีหนังสือแจ้งแนวทางและคู่มือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป	
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)		
๑. การขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๕ (ระยะที่ ๒)	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี ๒๕๖๕ ระยะที่ ๒ ดังนี้</p> <p>๑.๑) ขอให้ ศจพ.จังหวัด กำกับ ศจพ.อำเภอ/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง ติดตามดูแลครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือน และบันทึกข้อมูลในระบบทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่</p> <p>๑.๒) ขอให้ให้นำเข้าข้อมูลครัวเรือนตกหล่นเพิ่มเติมจากข้อมูลในระบบ Thai QM โดยบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งบูรณาการความช่วยเหลือและบันทึกผลการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖ ตลอดจนจรรยาบรรณให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๑.๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญภาคเอกชน เช่น นิคมอุตสาหกรรม บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคีจังหวัด จำกัด เป็นต้น เข้าร่วมในการประชุม ศจพ. ในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นการบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่ง</p>	<p>พช./สนพ.สป./ทุกจังหวัด</p>
๒. การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๑๐ ชนิด โดยขอให้จังหวัดที่ยังดำเนินการไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ เร่งดำเนินการให้ครบถ้วน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาจัดกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้การดำเนินการครบถ้วนโดยเร็ว</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>
๓. การสนับสนุนการจัดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๕	<p>๑) กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (ศพช.) ให้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๕ โดยร่วมบูรณาการกิจกรรมตามภารกิจเข้าไปในการจัดงานดังกล่าว</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>
ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)		
๑. การเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงจังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายการงบประมาณที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หรือเป็นรายการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา กำหนดเป็นงบเงินอุดหนุนรายการใหม่ รวมทั้งสิ้น ๖๓ รายการ</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>แบ่งเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๑ รายการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒๒ รายการ</p> <p>๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดปฏิทินและแนวทางการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) โดยให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณในระบบ SOLA ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และพิมพ์แบบรายงานจากระบบดังกล่าวส่งให้จังหวัด โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกผลการพิจารณาในระบบ SOLA พร้อมทั้งรวบรวมคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อจัดส่งให้สำนักงบประมาณต่อไป</p>	<p>สถ./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้แล้วเสร็จทุกครัวเรือน ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีหน่วยงานภายนอกลงพื้นที่ไปทวนสอบการดำเนินการในช่วงแรกที่จังหวัดลำพูน เลย สมุทรสงคราม และอำนาจเจริญ จากนั้นจะมีการลงพื้นที่ทวนสอบในจังหวัดอื่น ๆ ในช่วงต่อไป</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดดำเนินการให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยอาศัยการขับเคลื่อนผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ภายใต้ “๑ อถล. ๑ ครัวเรือน ๑ ถังขยะเปียก” ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดให้มีการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น ควบคู่ไปกับการประกวดจังหวัดสะอาดต่อไป</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ผนวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดด้วย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ทั้งในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในการประเมินผลการดำเนินงานของท้องถิ่นจังหวัด อย่างไรก็ตามโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนจะสำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ในการขับเคลื่อนของผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>สถ./ ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้แจ้งจังหวัดดำเนินการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ตามแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตอย่างเข้มงวด</p>	<p>สถ./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน (นายวรพงษ์ เกียรตินิมรุ่ม)		
๑. ความคืบหน้าส่งมอบ วัตถุดิบ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย	<p>๑) กรมที่ดินได้ดำเนินการส่งมอบวัตถุดิบ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดแล้ว โดยเมื่อจังหวัดได้รับวัตถุดิบแล้วขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามรับรองตามแบบตอบรับพร้อมกับหนังสือส่งกลับมายังคณะอนุกรรมการจัดสร้างวัตถุดิบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์</p> <p><u>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้จัดสร้างวัตถุดิบ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย โดยจะนำรายได้จากการจัดสร้างวัตถุดิบไปก่อสร้างอาคารที่ระลึกเนื่องในโอกาสกระทรวงมหาดไทยครบ ๑๓๐ ปี เพื่อเป็นสถานที่พักสำหรับพระภิกษุและสามเณรที่เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมที่จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามกำลังศรัทธา</p>	<p>ทต./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
๒. การเตรียม ความพร้อม ของขวัญปีใหม่ กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖๖ (บริการชำระ ค่ารังวัดง่าย ๆ ใกล้บ้าน ได้ทุกที่ ทุกเวลา)	<p>๑) กรมที่ดินได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดทำของขวัญปีใหม่ กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยได้เชื่อมโยงการใช้งานกับกรมบัญชีกลาง เพิ่มช่องทางการชำระค่ารังวัดได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด Easy Life by e-payment ซึ่งปัจจุบันกรมที่ดินได้เปิดให้บริการในสำนักงานที่ดินต่าง ๆ แล้ว จำนวน ๙๔ แห่งทั่วประเทศ และจะเพิ่มจำนวนเป็น ๔๖๑ สาขาทั่วประเทศในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดการใช้เงินสด ลดระยะเวลาลดขั้นตอนการดำเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดิน</p>	<p>ทต./ ทุกจังหวัด</p>
๓. โครงการของขวัญ ปีใหม่ของกรมที่ดิน สำนักงานที่ดิน ทั่วประเทศ ส้วมสะอาด นำใช้ ได้มาตรฐาน	<p>๑) กรมที่ดินได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกรมที่ดิน Happy Toilet ให้บริการสาธารณะ “ส้วมสะอาดนำใช้ ได้มาตรฐาน” ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกรมที่ดินและกรมอนามัยได้ทำความตกลงร่วมกัน กำหนดให้ห้องส้วมของสำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศต้องสะอาด ภายใต้มาตรฐาน HAS (Health/Accessibility/Safety) ของกรมอนามัย ในการนี้ กรมอนามัยจะเข้าตรวจห้องส้วมเพื่อประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน จากนั้นจะได้ออกหนังสือรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อสำนักงานที่ดินมีสุขอนามัยที่ดีและเป็นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ของกรมที่ดินมอบให้กับประชาชน</p>	<p>ทต./ ทุกจังหวัด</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม